



วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

ขอเชิญชวนบริจาคสมทบทุน

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้องเพชรบุรีปัญญาคุณ

“พิศัลปากร ให้น้องปัญญาคุณ” ปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญาคุณ
ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงชื่อได้ที่
งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารบริหาร

รับจำนวน 50 คน เท่านั้น

ได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 3 ชั่วโมงกิจกรรม



โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 07.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Health Check Up

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



บุคลากรท่านใดที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย งานหอพักนักศึกษา โทรสายใน 41788 สายนอก 032-594-115

ประมวลภาพ

การประชุมหัวข้อ “เพชรบุรี 4.0 ศิลปากรร่วมสร้างสรรค์”



เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประชุมหัวข้อ “เพชรบุรี 4.0 ศิลปากรร่วมสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.ท. ม.ล. กิตติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี รวม 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการบรรยายของนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับฟังการบรรยายศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรและการร่วมมือกับจังหวัดเพื่อพัฒนาเป็นจังหวัด 4.0 โดย ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ และรับฟังข้อเสนอดังๆ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งจำนวนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับจัดสรรผ่านจังหวัดเพื่อดำเนินการจำนวน 3 โครงการ ในวงเงิน 96.55 ล้านบาท พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือจังหวัดใน 5 ประเด็นหลัก ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก รองคณบดี รวมถึงนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 ท่าน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้เดินทางโดยรถรางไปรับประทานอาหารกลางวันที่คณะวิทยาการจัดการจัดเลี้ยงรับรอง ณ ภัตตาคาร viridian อาคารเรียนรวม 1 ทั้งนี้ ในช่วงเข้าก่อนการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าสักการะพระคเณศ ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรที่หอเทวาลัยพระคเณศ และนำขมนิทรศการรวมทั้งผลงานของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงานที่ดำเนินการในจังหวัดเพชรบุรี ณ โถงกลาง อาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

